

- สาระ:** ลูกๆที่แสนหวาน เวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณสำหรับลูกทั้งหมด เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้น จดจำพ่อและบ้าน ให้กลับมามีชีวิตและจบสิ้นบัญญัติทั้งหมดของลูก
- คำถาม:** ความอดกลั้นอะไรที่พ่อได้ให้แก่ลูกๆ?
- คำตอบ:** ลูกๆ จะมีอุปสรรคมากมายหลากหลายในโอบุชายัญแห่งความรู้ของรูตรานี้ อย่างไรก็ตามลูกต้องมีความอดกลั้น เมื่ออิทธิพลของลูกกระจายออกไป, ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจะมาและพวกเขาจะกัมศีระลงเบื้องหน้าลูก และแล้วพันธะของผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะจะจบสิ้น ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเพียงใด, พันธะของลูกจะแตกขาดลงมากตามนั้น และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะการกระทำที่เป็นบาป
- เพลง:** ไม่มีใครพิเศษสุดเหมือนพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา

โอมชานติ สมณานี้ โบลานาด (พระเจ้าผู้ไร้เดียงสา) ใช้กับชีวาเสมอ เวลานี้ลูกได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วถึงความแตกต่างระหว่างชีวาและชางก้า ชีวาอาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ไม่มีตัวตนที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ขณะที่ชางก้าอาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ชางก้าจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าได้อย่างไร? เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นอาศัยอยู่ในสถานที่สูงสุดเหนือสิ่งใด และแล้วในชั้นถัดลงมาเป็นเทพทั้งสาม ท่านคือพ่อ, ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ในขณะที่ชางก้ามีรูปที่ละเอียดอ่อน ชีวาคือพระเจ้าที่ไร้เดียงสา, มหาสมุทรแห่งความรู้ ชางก้าไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าชีวาบาบา, พระเจ้าผู้ไร้เดียงสาได้มาเพื่อเติมเต็มอารมณ์ของลูก ท่านอธิบายความลับของตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบ ความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้างนั้นง่ายดายอย่างมาก แต่กระนั้นแม้แต่ฤๅษีและมุนีที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ได้รู้สิ่งที่ง่ายดายเหล่านี้ เมื่อผู้ที่เคยราโจกุนี (มีความบริสุทธิ์ในระดับปานกลาง) ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่ทาโมกุนี (ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์) จะสามารถเข้าใจได้อย่างไร? เวลานี้ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว และท่านกำลังบอกลูกถึงเรื่องราวแห่งความเป็นอมตะ ลูกๆมีศรัทธาว่าบาบาของเรา, ชีวาบาบา กำลังบอกเราถึงเรื่องราวที่แท้จริงของการเป็นอมตะ ไม่ควรที่จะมีความสงสัยใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังบอกเรื่องราวนี้แก่เรา พระเจ้าผู้ไร้เดียงสาคือชีวาบาบา พ่อพูดว่า: พ่อไม่มีร่างของพ่อเอง พ่อไม่มีตัวตนและผู้คนกราบไหว้บูชาพ่อในรูปที่ไม่มีตัวตนของพ่อ พวกเขาฉลองวันเกิดของชีวา พ่ออยู่เหนือการเกิดและการตาย ท่านคือพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ผู้เดียวที่จะมาและจะเติมเต็มอารมณ์ให้กับทุกคนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามลูกๆเท่านั้นที่เข้าใจว่าท่านเติมเต็มอารมณ์ของลูกอย่างไร ท่านเติมเต็มอารมณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย นี่คือการรู้ที่มหาสมุทรแห่งความรู้มาเพื่อให้แก่ลูก มีกิตะเดียวเท่านั้นและไม่มีบทกลอนใดเป็นภาษาสันสกฤต ผู้หญิงที่ไร้เดียงสาจะรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต? บาบาที่ไร้เดียงสาพาพวกเขาเท่านั้น ผู้หญิงเคยแต่อยู่ที่บ้านและไม่ว่างเว้นอยู่กับงานบ้าน แต่เวลานี้ได้กลายเป็นแพทย์สำหรับพวกเขาที่จะทำงาน เวลานี้บาบาได้มาเพื่อสอนลูกถึงการศึกษที่สูงส่งที่สุด ผู้ที่ไม่เคยศึกษาสิ่งใดคือผู้ที่ได้รับโอบุชของการศึกษาเล่าเรียนของความรู้เป็นอันดับแรก ในความเป็นจริงลูกทั้งหมดคือผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาหรือเป็นศิลา และรามได้มาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดจากลังกาของราวัน นั่นคือปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดจากความทุกข์ และลูกจะกลับบ้านไปกับพ่อ แล้วลูกจะไปที่ไหนใดเล่า? ทุกคนได้จดจำบ้าน, ด้วยการพูดว่า: พวกเขาต้องการที่จะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ ลูกๆ เข้าใจว่าไม่สามารถมีใครได้รับการหลุดพ้นในช่วงระหว่างกลางของละคร ทุกคนต้องกลับมาทาโมประธาน รากฐานหลักนั้นมอดไหม้ไป ศาสนาเองก็ได้หายไป และมีเพียงบางส่วนของสัญลักษณ์หลงเหลืออยู่ หากสัญลักษณ์ของลักษมีและนารายณ์หายไป ด้วยเช่นกัน ลูกจะสามารถพบอนุสรณ์ของพวกเขาได้อย่างไร? ลูกรู้ว่าเหล่าเทพเคยปกครองและสัญลักษณ์ของพวกเขายังคงหลงเหลืออยู่ ลูกๆ ต้องอธิบายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ลูกเข้าใจว่าในวัยเด็กของพวกเขาลักษมีและนารายณ์เคยเป็นเจ้าของและเจ้าหญิง, ราเดและกฤษณะ และภายหลังพวกเขาได้เป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี พวกเขาได้เป็นนายของยุคทอง เท้าของเหล่าเทพไม่สามารถแตะโลกที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ศรีกฤษณะคือเจ้าชายแห่งสวรรค์ เขาไม่สามารถพูดความรู้ของกิตะได้ ดังนั้นจึงเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมาก! กฤษณะไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพระเจ้าได้ เขาคือมนุษย์ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิม ในความเป็นจริง, เทพบราห์มา ฤษณะและชางก้าอาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่นี้มีมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถที่จะถูกเรียกว่าเป็นผู้อาศัยในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เขาพูดว่า “ขอคารวะต่อเทพบราห์มาและฤษณะเทพ” นั่นคือศาสนาเทพ พวกเขาพูดถึงเทวี่ลักษมีและเทวาศรีนารายณ์ มนุษย์ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกๆ เข้าใจว่าดั้งเดิมแล้วลูกเคยเป็นของศาสนาเทพ ศาสนานั้นเคยให้ความสุขอย่างมากมาย ไม่สามารถมีใครถามว่า: เหตุใดเราจึงไม่อยู่ที่

นั่น? ลูกเข้าใจว่าดั้งเดิมแล้วเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และศาสนาอื่นๆ ได้มาภายหลังตามลำดับกันไป ลูกๆ สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด นี่คือการละเล่นที่ลูกกำหนดไว้แล้วที่คงอยู่ตลอดไป และตั้งนั้นยุคทองต้องมาอีกครั้ง สิ่งนี้เกิดขึ้นในบารัตเท่านั้นเพราะบารัตคือแผ่นดินที่คงอยู่ตลอดไปและไม่มีวันถูกทำลาย ลูกต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด การเกิดของพ่อเกิดขึ้นที่นี่ การเกิดของท่านนั้นสูงส่ง, ไม่เหมือนการเกิดของมนุษย์ พ่อได้มาเพื่อพาลูกไป ดังนั้นเพียงจดจำพ่อและบ้าน และลูกจะเข้าไปสู่อณาจักรนั้น นี่คือการสถาน(ดินแดนแห่งราชา)ที่เป็นปีศาจ และพ่อพาลูกไปสู่ราชสถานที่สูงส่ง ท่านไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆเลยแก่ลูก ลูกเพียงแต่ต้องจดจำพ่อและมรดก นี่คือการพราหมณ์ที่เจียบบสงบ ลูกไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยปากของลูก ลูกไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งใดซ้ำๆ ในลักษณะที่ละเอียดอ่อนอยู่ในใน เพียงแต่จดจำพ่อในความสงบขณะนั่งอยู่ที่บ้าน ลูกๆ ผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน พวกเขาไม่มีอิสรภาพที่จะมาที่นี่ ดังนั้น ไซ้, ให้อยู่ที่บ้านและพยายามที่จะกลับมาบารัต ให้พูดว่า: ฉันได้รับคำแนะนำในความฝันที่จะกลับมาบารัต เวลานี้ความตายเพียงอยู่เบื้องหน้า เวลานี้ลูกทั้งหมดอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ เมื่อผู้คนถึงวัยปลดเกษียณพวกเขาไม่มีความคิดใดเกี่ยวกับกิเลส พ่อพูดว่า: เวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณสำหรับทั้งโลก ทุกคนต้องกลับบ้านและตั้งนั้นให้จดจำบ้าน และแล้วลูกต้องกลับไปสู่บารัต ใบหน้าของลูกจะหันไปสู่อณาจักร ลูกๆ ไม่ได้มีความยากลำบากใดๆ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายตายอย่างมาก แม้แต่ขณะที่เตรียมอาหารอยู่ที่บ้าน ให้ทำสิ่งนั้นในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา โดยทั่วไปแล้วเมื่อใครบางคนอยู่ที่บ้านทำอาหาร เธอจะจดจำสามีของเธอ พ่อพูดว่า: ผู้นี้คือสามีเหนือสามีทั้งหมด ให้จดจำผู้เดียวผู้ที่คุณได้รับมรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิดจากท่าน อัจชะ หากลูกคนใดไม่มีอิสรภาพที่จะมาที่นี่ ให้อยู่ที่บ้าน และเพียงจดจำพ่อและมรดก ลูกต้องหาวิธีการที่จะทำให้ตนเองเป็นอิสระ ลูกสามารถที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกเต็มๆ ของลูกจากพ่อ ลูกจะค่อยๆ กลับมาเป็นอิสระ ไซ้, แนนอนที่จะมีอุปสรรคในไฟบูชาญของความรู้อันรวดเร็ว สุดท้ายเมื่ออิทธิพลของลูกกระจายออกไป ผู้คนจะมาก้มหัวให้กับลูก อย่างไรก็ตามมีอุปสรรคครบถ้วนด้วยเช่นกัน จงมีความอดกลั้น! อย่าได้ไม่อดกลั้น! ขณะนั่งอยู่ที่บ้าน, ให้อธิบายหนึ่งสิ่งให้กับสามีและเพื่อนฝูงญาติมิตรของลูก ให้บอกพวกเขาถึงคำสอนของพ่อ: จดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดก! ไม่สามารถเป็นภรรยาที่พูดสิ่งเหล่านี้ เป็นพ่อที่จะต้องได้รับการจดจำ ให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขาเพื่อที่ทุกคนจะรู้ว่าบาบาของเราคือชีพบาบา เวลานี้ลูกๆ สามารถมีการจดจำระลึกถึงที่ดีมาก พันธะของความก้าวร้าวรุนแรง ฯลฯ จะคงอยู่ในระยะเวลานั้นสั้นเท่านั้น เมื่อลูกก้าวต่อไป, สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะจบสิ้น โรคภัยบางประเภทที่ยาวยาได้ในทันที ในขณะที่บางประเภทใช้เวลา 1-2 ปี ดังนั้นที่นี่ มีคำตอบเดียวเท่านั้น: ฝ่าแต่จดจำพ่อแล้วพันธะของลูกจะจบสิ้น เหตุนี้เองลูกต้องมีความอดกลั้นในทุกสถานการณ์ พ่อพูดว่า: ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเพียงใดบาปของลูกจะถูกเผาไปมากตามนั้น และสติปัญญาของลูกจะตัดขาดจากบ่วงพันธะมากตามนั้น มีพันธะของบาปด้วยเช่นกันและตัณหาราคะคือบาปอันดับหนึ่ง เวลานี้ลูกกำลังจะเป็นผู้เอาชนะบาป ด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกสามารถเป็นผู้เอาชนะบาปเมื่อบัญญัติทั้งหมดของลูกได้รับการสะสาง บัญชีของความทุกข์จะเริ่มต้น นี่เป็นสิ่งที่ง่ายตายอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจเพราะพวกเขาเข้าใจว่าบัญญัติเก่าต้องจบสิ้นและบัญญัติใหม่จะเริ่มต้น ฝ่าแต่มีการจดจำระลึกถึงและผลกำไรของลูกจะเพิ่มขึ้น หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง ลูกจะสามารถสะสมได้อย่างไร? นี่เป็นธุรกิจด้วยเช่นกัน พ่อไม่ได้สร้างความยากลำบากใดๆ แก่ลูกเลย ลูกไม่ต้องออกไปข้างนอกเสาะแสวงหาในที่ใด ลูกเคยเสาะแสวงหาไปทั่วมาชาติแล้วชาติเล่า เวลานี้พ่อที่แท้จริงกำลังอธิบายแก่ลูกอย่างดีมาก เพียงพระเจ้าเท่านั้นสามารถบอกสัจจะแก่ลูก ทุกสิ่งอื่นนั้นไม่จริง เพียงแต่มองดูความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บาบาอธิบายและสิ่งที่มนุษย์อธิบาย! นี่คือการและสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เวลานี้ลูกเข้าใจว่าด้วยการทำตามศรัทธา ลูกจะบรรลุถึงการหลุดพ้น มิเช่นนั้นลูกจะไม่ได้รับสถานภาพที่สูงเช่นนี้ ลูกเป็นเครื่องมือสำหรับการไปสู่สวรรค์ ไม่มีบาปใดที่นั่น ในขณะที่มีบาปและเหตุนี้เองจึงมีการลงโทษของความทุกข์ทรมาน ดังนั้นผู้ที่ไม่ทำตามศรัทธาจะเรียกว่าอะไร? ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า! ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าบาบากำลังทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า หากเขาไม่ทำตามคำชี้แนะของท่าน นั่นหมายถึง พวกเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาเข้าใจว่าเขาต้องทำตามคำสอนของชีพบาบา หากดวงวิญญาณยังไม่ทำตาม, จะพูดอะไรได้? ศรัทธาที่ได้ให้ไว้เพื่อยกระดับลูก สัตถุคือผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด พ่อหนึ่งที่นี่เบื้องหน้าลูกและอธิบายแก่ลูก ท่านได้อธิบายแก่ลูกแล้วทุกวงจร คัมภีร์ ฯลฯ เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา มีคัมภีร์จำนวนนับไม่ถ้วน ผู้คนให้เคารพอย่างมากมายต่อคัมภีร์ เช่นที่พวกเขาได้นำคัมภีร์ไปทั่วเมือง ดังนั้นพวกเขาจึงนำเอารูปปั้นไปทั่วเมืองด้วยเช่นกัน เวลานี้บาบาพูดว่า: ให้ลืมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด เพียงแต่เป็นจุด เพียงแต่ใส่จุดกับทุกสิ่ง อย่าได้รับฟังสิ่งใดเลย อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย, อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย, อย่าได้พูดสิ่งที่เลวร้าย! อย่าได้รับฟังสิ่งใดนอกจากสิ่งต่างๆ ที่พ่อบอกลูก ให้อยู่อย่างปราศจากร่างและลืมทุกสิ่งอื่น เวลานี้ลูกๆ ดวงวิญญาณกำลังรับฟังผ่านร่างของลูก พ่อมาและอธิบายให้กับลูกผ่านบราห์มาและแสดงหนทางสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ลูก ไม่ว่าลูกจะเคยลองใช้วิธีการที่แตกต่างกันมากเพียงใดมาก่อนก็ตาม ดวงวิญญาณไม่สามารถบรรลุถึงการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต พวกเขาใช้ระยะเวลาของวงจรให้ยาวขึ้น หากอยู่ในโชคของพวกเขา, พวกเขาจะได้ยินสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากไม่อยู่

ในโชคของเขาและแล้วพวกเขาจะไม่สามารถมาได้ ที่นี้เป็นเรื่องของโชค พ่ออธิบายง่ายตายอย่างมาก แต่กระนั้นบางคนพูดว่า: เราไม่สามารถพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ แต่เป็นสิ่งที่ง่ายตายมาก! เพียงแต่จดจำพ่อและมรดก! ในภาษาสันสกฤต พวกเขาได้กล่าวถึง “มานมานะบาฟ” ซึ่งพบบาคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด กฤษณะไม่สามารถเรียกว่าเป็นพ่อ บราห์มาคือพ่อของปวงประชา ใครยิ่งใหญ่กว่า: พ่อของดวงวิญญาณหรือพ่อของปวงประชา? ด้วยการจดจำที่เนียรบารา ลูกจะได้รับผลรางวัลมรดกแห่งสวรรค์ เมื่อเวลาผ่านไป, ผู้คนมากมายจะมาหาลูก พวกเขาจะสามารถไปที่ใดอื่นได้? ดังนั้นพวกเขาจะมาที่นี่ เมื่อผู้คนมากมายไปยังสถานที่เฉพาะใดๆผู้อื่นที่เห็นพวกเขาจะไปที่นี่ด้วยเช่นกัน ในบรรดาลูกจะมีการขยายตัวด้วย ไม่ว่าจะอุปสรรคจะมากมายเพียงใดก็ตาม, ลูกต้องไปอยู่เหนือความขัดแย้งนั้นและก่อตั้งอาณาจักรของตัวเอง เวลาที่กำลังมีการก่อตั้งอาณาจักรของราม อาณาจักรของรามคือโลกใหม่ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังใช้ร่างกาย, จิตใจและทรัพย์สินสมบัติของลูกเพื่อการทำให้บารัตเป็นสวรรค์บนพื้นฐานของศรีมัท สิ่งแรกที่จะถามดวงวิญญาณคือ: อะไรคือความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด? อะไรคือความสัมพันธ์ของเธอกับประชาบิดาบราห์มา? นั่นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด และแล้วยังมีต้นไม้อาพันพันธุ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันไป ทั้งหมดนั้นต้องเริ่มต้นมาจากหนึ่ง พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้สร้างโลกผ่านประชาบิดาบราห์มา นั่นคือท่านได้เปลี่ยนดวงวิญญาณจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ โลกไม่เข้าใจสิ่งใด: พวกเขาพูดว่า: เราเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วเราได้มาเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาได้พูดสิ่งนี้, อ้างถึงพระเจ้า หากพระเจ้าได้เป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาแล้ว ใครจะทำให้ลูกดวงวิญญาณมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเล่า? ให้ถามคำถามนี้กับพวกเขา ความหมายของ “ฮัมไซ” ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้ว “ฮัมไซ” หมายถึง: เราเคยเป็นศูทรและเวลานี้เรากำลังจะเป็นเทพ ลูกสามารถจดจำจริง, ได้หรือไม่? เคยมีคำกล่าววว่า: *พ่ออวดลูกชายและแล้วลูกชายอวดพ่อ* อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. จงเป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาด ให้จบสิ้นบัญชีเก่าทั้งหมดและเริ่มบัญชีใหม่ในความสุข ให้อยู่ในการจดจำระลึกถึง และตัดพันธะของบาป ให้อดกลั่นและอย่าได้เร่งรีบ

2. ขณะที่กำลังเตรียมอาหารอยู่ที่บ้าน, และขณะที่ทำทุกการกระทำ จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ให้เต็มเต็มอารมณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายที่พ่อให้ลูกและให้ทานสิ่งเหล่านั้นแก่ผู้อื่น

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่และในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง มองเห็นเกมใดๆของมายาว่าเป็นความบันเทิง

ไม่ว่ามายาจะแสดงให้เห็นสีสรรมากมายเพียงไร จงเฝ้าดูเกมของมายาด้วยการตระหนักรู้ที่ว่า : ฉันเป็นเจ้าของแห่งมายา มายาเป็นสิ่งที่สร้างและฉันเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่” อย่าได้พ่ายแพ้ในเกม เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง และเฝ้าดูเกมอย่างเป็นความบันเทิงและแล้วลูกจะประกาศสิทธิในอันดับแรก สำหรับดวงวิญญาณเช่นนี้ ปัญหาใดๆจากมายาจะไม่ดูเหมือนกับเป็นปัญหา จะไม่มีคำถามใดๆ เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางอย่างสม่ำเสมอและอยู่อย่างตระหนักรู้ในความเป็นมิตรที่มั่นคงของพ่อและลูกจะกลับมามีชัยชนะ

คติพจน์: ทำให้จิตใจของลูกเยือกเย็น สติปัญญาของลูกเต็มไปด้วยความเมตตาและปากของลูกหวานชื่น

***** โอม ขานติ *****